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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 1/2566 
วันศุกร์ที่  28 เมษายน  2566  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย    บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    กําลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     กําลังหาญ 

๔ นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายภิรมย์   แก้วปาน รองปลัดอบต. ภิรมย์    แก้วปาน 

6 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

7 นางสาวศุรจนากร  มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร  มณีอินทร์ 

8 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

9 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา   อ่อนเถื่อน 

10 นางสาววิรชา   สะอาดเอ่ียม คนงาน วิรชา     สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจําที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

                   ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าว
ต่อเนื่อง 

 

  ด้วยอําเภอบางปลาม้า ได้รับแจ้งจากโครงการส่งงานและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ว่ากรม
ชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2565/2566 พ้ืนที่
ลุ่มน้ําเจ้าพระยากําหนดแผนการจัดสรรน้ําจาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน   
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และผันน้ําจากแม่น้ําแม่กลองในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 
โดยจัดสรรน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศการเกษตร และอ่ืนๆรวมจํานวน 9,100 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเนื่องจากกรมชลประทานได้ระบายน้ําในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2566 จํานวน 
5,339 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของแผนจัดสรรน้ํา จากการติดตามผลการเพาะปลูกข้าวในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ําเจ้าพระยาในเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรเพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง
ทันที จะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของข้าวที่อยู่ในระหว่างการเพาะปลูก และกระทบต่อปริมาณน้ําต้นทุนของ            
ลุ่มเจ้าพระยา เพ่ือเป็นการรักษาระดับน้ําเหนือเข่ือนเจ้าพระยา และระดับชลประทาน รวมถึงควบคุมคุณภาพน้ําใน
แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ําตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จะ
ทยอยลดการระบายน้ําจากเข่ือนหลักตามลําดับ ซึ่งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เพาะปลูก
ข้าวต่อเนื่องหลังจากเก็บเกี่ยว 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

  ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
1/2566 เมื่อวันพุธที่  15  กุมภาพันธ์ 2566   
  

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2566 เมื่อวันพุธที่  15  กุมภาพันธ์ 2566 ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15  
กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออก
เสียง 1 เสียง  
 

  ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา/ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  
  

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.2 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
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นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก 
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลความจําเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้ โดยการนําโครงการมาจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้านหรือนโยบายของผู้บริหาร เพ่ือนําบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(ในปี พ.ศ. 2566 – 2570) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป  

-มุมสีเขียว ในหน้าที่ 1  ผ.01/1 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนหมู่บ้านและแผน
ชุมชนหรือความต้องการของหมู่บ้าน ในปี 2566 จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 455,200 บาท ในปี 2567 
จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 455,200 บาท  

ในหน้าที่ 2 ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่ 1 โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนางเซียมเกียง เซียวประเสริฐ หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนางเซียมเกียง เซียวประเสริฐ 
เป้าหมาย สภาพใหม่ ผิวจราจรดิน กว้าง 3.30 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร สูง 1.35 เมตร ยาว 67 เมตร ได้ปริมาตร     
ดินถม 155.77 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ได้ปริมาตร
หินคลุก 37.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ  47,100 ปี 2566 และปี 2567  ตัวชี้วัด จํานวน 
1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง  

หน้าที่ 3 โครงการที่ 2. โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากถนนลาดยางสายโคกคราม-
พรมแดนถึงบ้านนายประสงค์ วงษ์อุบล หมู่ที่9 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจาก
ถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดนถึงบ้านนายประสงค์ วงษ์อุบล หมู่ที่ 9 เป้าหมาย สภาพใหม่ ผิวจราจรดิน
กว้าง 3.30 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร สูง 2.30 เมตร ยาว 27 เมตร ได้ปริมาตรดินถม 136.48 ลูกบาศก์เมตร 
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ได้ปริมาตรหินคลุก 18.90 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ 33,100 ปี 2566 และปี 2567  ตัวชี้วัด จํานวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   

ต่อไปหน้าที่ 4-5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์  (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 1 
วัตถุประสงค์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 1 
เป้าหมาย ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
- โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V, Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
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- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร จุดที่ติดตั้งตามรายละเอียด

ในเป้าหมายงบประมาณ  375,000 ปี 2566 และปี 2567  ตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ กองช่าง มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่คะ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญท่านายกชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) – เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนที่เพ่ิมเติมไปก็คือ เราจะเน้นให้หมู่ที่ได้รับความเดือดร้อนมาก
ส่วนปีนี้หมู่ 2 และหมู่ 9 เขาก็ได้หยุดโครงการของปีนี้ไว้ เพราะว่าได้รับงบประมาณจากข้างนอกมา โครงการไฟฟ้า
โซล่าเซลล์คือตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือที่ผ่านมาจะมีจุดอ่อนคือไฟยุคใหม่สว่างมาก แต่ว่าอยู่ได้ไม่เต็มคืนและอยู่
ไม่ถึงปีแบตเสื่อม คือโครงการที่ใหม่นี้ถ้าไม่ถึง 990,000 ทางผมได้ปรึกษาผอ.กองช่างว่าอยากให้ใส่ไฟหลวงแต่ไฟ
หลวงก็มีข้อจํากัดในการติดต้ังคือจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับไฟสถานะ เช่นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หรือไฟฟ้าของหมู่บ้าน หรือของ
ทางไฟฟ้าเอง มันมีข้อจํากัดแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะทําให้ คือในส่วนที่เพ่ิมเติมมามีหมู่ 6 ไปหมู่ 7 เราได้ทั้งเส้น ส่วน
หนูอ่ืนที่ต้องมีการซ่อมแซมก็จะมีของหมู่ 8 หมู่ 7 เรื่องถนน หมู่ 1 ก็มีปัญหา ในส่วนของหมู่ 4 นั้นผมให้
งบประมาณหมู่ 4. ค่อนข้างเยอะ ก็ฝากผู้นําในแต่ละหมู่ชี้แจงที่มาที่ไปให้ชาวบ้านได้รับรู้ ส่วนเรื่องแผนใครมีปัญหา
อะไรก็มาแขน่คําร้องมาปรึกษาได้ ผมก็จอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566
ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 งดออกเสียง 1 เสียง  
 

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2566 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระ 3.2 นี้ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)    - ระเบียบวาระที่ 3.2 การ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 มุมสีม่วงอ่อน  
 หน้าที่ 1-4 แบบ ผ02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 วัตถุประสงค์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ Mono Crytaline silicon 
- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์  18 วัตต์ พร้อมขากิ่งยึดเสาภายในโคมมีหลอด LED 
Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า 400 LED        
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ํามีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ   
- แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด 12v/21Ah          
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ชุบกัลป์วาไนท์ ความสูง 5 เมตร 
หมู่ 3 จํานวน 10 ชุด 1. บริเวณบ้านนายดีเหล็ก ทองชาวกรุง จํานวน 1 ชุด  



๖ 
 

2. บริเวณบ้านนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ จํานวน 1 ชุด   
3. บริเวณบ้านนายสมทรง ทรงสมพรชัย จํานวน 1 ชุด  
4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองลําบัว จํานวน 2 ชุด  
5. บริเวณท่ีตั้งเครื่องสูบระบายน้ํา  จํานวน 1 ชุด  
6. บริเวณบ้านนางปัญญา เดชทองคํา  จํานวน 1 ชุด   
7. บริเวณบ้านนางลิ้นจี่ หงษ์สกุล จํานวน 1 ชุด  
8. บริเวณบ้านนายไฉน จันทกิจ  จํานวน 1 ชุด   
9. บริเวณบ้านนายโปรด แก้วพันธ์ จํานวน 1 ชุด ใส่ในปี 2566 งบประมาณ 348,000 บาท  ตัวชี้วัด 1 
โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง  
 หน้าที่ 3-4 ชื่อโครงการเหมือนเดิม วัตถุประสงค์เหมือนเดิม ปี2566 เหมือนเดิม ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ 
เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright  สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
- โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด 3 นิ้ว  ความสูง 6 เมตร   
ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.25x0.25 ม. ฐานล่าง 0.50x0.50 ม. สูง 0.50 ม.หมู่ 3 จํานวน 10 ชุด
และงบประมาณเปลี่ยนเป็น 375,000 บาท 
 ต่อไปหน้าที่ 5-8  รายละเอียดโครงการพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ
เดิมโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 วัตถุประสงค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ Mono Crytaline silicon 
- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์  18 วัตต์ พร้อมขากิ่งยึดเสาภายในโคมมีหลอด LED 
Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า 400 LED        
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ํามีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ   
- แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด 12v/21Ah          
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ชุบกัลป์วาไนท์ ความสูง 5 เมตร 
หมู่ 8 จํานวน 10 ชุด  
1. ริมถนนลาดยางบริเวณหลังบ้านนายวิทยา มาลาวงษ์  จํานวน 1 ชุด  
2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาท่าทราย จํานวน 2 ชุด  
3. บริเวณหลังวัดศาลาท่าทราย จํานวน 1 ชุด  
4. บริเวณหน้าบ้านนางสมบัติ เอมสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด  
5. บริเวณหน้าบ้านนางสาลี่ วรรณารุณ จํานวน 1 ชุด  
6. บริเวณหลังบ้านนายวิฑูรย์ มหาชน จํานวน 1 ชุด  
7. บริเวณบ่อปลาข้างบ้านครูปราการ ศรีแสน จํานวน 1 ชุด  
8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดศาลาท่าทรายจํานวน 1 ชุด  
9. ทางเข้าวัดศาลาท่าทรายบริเวณบ่อกุ้งนายสมศักดิ์ มีโฉมงาม จํานวน 1 ชุด 
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จํานวน 1 ชุด  ใส่ในปี 2566 งบประมาณ 348,000 บาท  ตัวชี้วัด 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง  
 หน้าที่ 5-8 ชื่อโครงการเหมือนเดิม วัตถุประสงค์เหมือนเดิม ปี2566 เหมือนเดิม ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ 
เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright  สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
- โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด 3 นิ้ว  ความสูง 6 เมตร  ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) 
ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.25x0.25 ม. ฐานล่าง 0.50x0.50 ม. สูง 0.50 ม.หมู่ 8 จํานวน 10 ชุด 
และงบประมาณเปลี่ยนเป็น 375,000 บาท 
 ต่อไปหน้าที่ 9-12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โครงการเดิม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ เป็นการส่องสว่าง และใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป้าหมาย ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ Mono Crytaline silicon 
- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ พร้อมขากิ่งยึดเสาภายในโคมมีหลอด LED 
Ultra Bright สี Warm white ไม่น้อยกว่า 400 LED 
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ํามีหลังคา โปรแกรมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ Lead acid ขนาด 12v/21Ah 
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว  ชุบกัลป์วาไนท์ ความสูง 5 เมตร  ติดตั้งจํานวน 12 จุด 
1. บริเวณบ้านนายสามารถ ทองเสริม จํานวน 1 ชุด  
2. บริเวณบ้านนายพนา สระกํา จํานวน 2 ชุด   
3. บริเวณบ้านนางทองเปลว แก้วเกตุ จํานวน 1 ชุด  
4. บริเวณบ้านนายวิฑูรย์ สุขสมพงษ์ จํานวน 1 ชุด  
5. บริเวณบ้านนายสมคิด แซ่ลี้ จํานวน 1 ชุด  
6. บริเวณบ้านนางฮวง แซ่แห จํานวน 1 ชุด  
7. บริเวณบ้านนางปทุม ประสารเสือ จํานวน 1 ชุด  
8. บริเวณบ้านนางทองใบ เขียวใบไม้ จํานวน 1 ชุด  
9.บริเวณบ้านนายอํานาจ แซ่เซียว จํานวน 1 ชุด  
10. บริเวณบ้านนางแม้นมาส  พึ่งสมศักดิ์ จํานวน 1 ชุด   
11. บริเวณบ้านนางเสนาะ ปาซ่อนกลิ่น จํานวน 1 ชุด  
12. บริเวณบ้านนายสําเริง อินทร์สําราญ จํานวน 1 ชุด   
ตรงที่เปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย เป็นปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 80 w. Mono/Poly Crystalline 
- หลอดไฟ แบบ LED Ultra Bright  สี Cool / Warm white จํานวน 480 หลอด 
- แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบมาตรฐาน 36 W. Fluorescent 
- ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน/สํารองไฟ 2 วัน 
- โปรแกรมการทํางาน 24 โหมดการทํางาน 12V/24V,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
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- แบตเตอรี่ แบบแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12v/55Ah (Seal Lead) 
- ความสูงเสา เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสีขนาด 3 นิ้ว  ความสูง 6 เมตร  ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) 
ฐานเสาไฟ(เสาตอม่อ ค.ส.ล.) ฐานบน 0.25x0.25 ม. ฐานล่าง 0.50x0.50 ม. สูง 0.50 ม.หมู่ 9 จุดเปลี่ยนจาก
เดิม 12 จุด เป็น 10 จุด  
1. บริเวณบ้านนายพนา ศิริชัยคุณานันท์ จํานวน 1 ชุด  
2. บริเวณบ้านนางทองเปลว แก้วเกตุ จํานวน 1 ชุด 
3. บริเวณศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า จํานวน 1 ชุด  
4. บริเวณบ้านนางฮวง  แซ่แห จํานวน 1 ชุด  
5. บริเวณบ้านนางทองใบ เขียวใบไม้ จํานวน 1 ชุด  
6. บริเวณบ้านนายอํานาจ แซ่เอ้ียว จํานวน 1 ชุด 
7. บริเวณบ้านนางแม้นมาศ  พึงสมศักดิ์ จํานวน 1 ชุด  
8. บริเวณบ้านนายสําเริง อินทร์สําราญ จํานวน 1 ชุด 
9. บริเวณบ้านนายบุญธรรม ศิลา จํานวน 1 ชุด  
10. บริเวณบ้านภคพร คําเบิด จํานวน 1 ชุด 
และงบประมาณเปลี่ยนเป็น 375,000 บาท   
 ต่อไปหน้าที่ 13 โครงการเดิม แบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดงในการใช้น้ําอุปโภค – บริโภค เป้าหมาย จัดซื้อหอถังประปา รูปทรงแชมเปญ 
เพ่ือเปลี่ยนหอถังประปาเดิม บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 จัดซื้อหอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 20 เมตร ปี 2566 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง   
 หน้าที่ 14 โครงการที่เปลี่ยนแปลง แบบ ผ02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โครงการโครงการจัดซื้อหอถังประปารูปทรงแชมเปญ บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนหนามแดง ในการใช้น้ําอุปโภค-บริโภค เป้าหมาย จัดซื้อ
หอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร จํานวน 1 ถังเพ่ือเปลี่ยนหอถังประปาเดิม
บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 ใส่ปี 2566 งบประมาณ 355,000 บาท  ตัวชี้วัด จํานวน 1 ถัง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดง มีน้ําประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 
 หน้าที่ 15 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเดิม โครงการ
ยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ 4 ถึง ถนน คสล. 
บ้านลําบัว หมู่ 3 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมต่อถนน
คันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ 4 ถึง ถนน คสล. บ้านลําบัว หมู่ 3  เป้าหมาย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ความยาว 580 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,320 ตาราง
เมตร งบประมาณ 3,028,000 ปี 2566 และ 67 ตัวชี้วัด จํานวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง   
 หน้าที่ 16  ชื่อ- วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เหมือนเดิม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 877.50 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จํานวน 5 ชุด งบประมาณ 4,332,000 
ปี 2566 หน้าที่ 17 18 เป็นโครงการเดิม โครงการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน
โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ไปบ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก 
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คอนกรีตสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ไปบ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7เป้าหมาย ช่วงที่ 1  บริเวณคอสะพาน ค.ส.ล.
ตลาดโพธิ์ศรี ไปสุดเขต หมู่ 6 มีปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ความยาว 1,190 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
บริเวณที่นานายพิสิทธิ์เปี่ยมบริบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานายสมบัติ ผ่องญาติ มีปริมาณงานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 เมตร ความยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
3,800 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากบริเวณที่นานายสมบัติ ผ่องญาติ ถึงบริเวณที่นานายสุรินทร์ เชื้อเล็ก มีปริมาณ
งาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ เป้าหมาย ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนาง
บุญยืน สมสวย หมู่ 6 ถึงบริเวณที่นานายพิสิทธิ์ เปี่ยมบริบูรณ์ หมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณที่นาย
พิสิทธิ์ เปี่ยมบริบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานายสมบัติ ผ่องญาติ หมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 บริเวณที่นานาย
สมบัติผ่องญาติ ถึงบริเวณที่นานายสุรินทร์ เชื้อเล็ก หมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 2.ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light จํานวน 4 ชุดงบประมาณ 9,994,000 บาท ใส่ในปี 
2566  ส่วน ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เหมือนเดิม 2 ตัวที่กล่าวมาเป็นการของบน
อกและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้เลยค่ะ ถ้าไม่มีขอบคุณค่ะ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ท่านายกมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) - ในช่วงของหมู่ 6 น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในช่วงของ หมู่ 
7 ผมจะนําแม็คโครไปดึงสโลปทําให้ถนนกว้างขึ้น เพราะว่าบางช่วงค่อนข้างแคบ คือจะต้องดึงผิวจราจรให้ได้ก่อน 
ที่สําคัญตรงนั้นจะช่วงหน้าน้ําลมแรงลมพัดน้ําเซาะถนน สิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องทําเขื่อนและต้องแก้ไขปัญหา     
ในส่วนงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นผมจะเร่งในส่วนท้ายของหมู่ 4 ซึ่งตรงนั้นเป็นหมู่เดียวในตอนนี้ที่ชาวบ้านยัง        
ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และท่ีสําคัญตรงนั้นไม่มีไฟส่องสว่างเลย ในปีหน้าผมจะให้นักวิเคราะห์เพ่ิมในส่วน
ตรงนี้ไป ส่วนของหมู่ 9 ที่เพ่ิมแผนไปนั้นคือไม่ใช่ทําปีนี้จะทําของปีหน้า ในส่วนของหมู่ 6 ช่วงแรกมาเข้ามาทํา
สัญญาแล้วโชคดีก็อาจจะได้เต็มเส้น ในส่วนของเรื่องถังประปาในตอนแรกเราใช้เงินผิดหมวดหมู่เราจึงต้องมาทํา
การแก้ไขและโอนเงินใหม่อีกครั้ง ผมขอสอบถามผอ.กองช่างถังประปาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว 
 

  นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  - เดี๋ยวจะเข้ามาทําสัญญาและเดินงานได้เลย 
ครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.) – ให้ทางกองช่างเร่งดําเนินการให้ด้วย เพราะทางหมู่ได้
แจ้งมาว่าค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงเพราะ ขอเชิญรองประธานสภาชี้แจงครับ 
 

  นายสมศักดิ์ ทองแย้ม (รองประธานสภาฯ)   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือถังมันผุช่วงบนพอเราดันน้ําขึ้นไปเราไม่ได้เปลี่ยนมอเตอร์ซึ่งซัมเมอร์สมันเป็น       
3 แรง แต่เป็นมอเตอร์เราแค่ 2 แรง มันไปดันไม่ขึ้นพอดันได้ครึ่งทางมันก็หมดแรง พอเราเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์
มันแรงน้ําดันขึ้นไปมันก็เลยรั่ว มันจึงต้องมีการปั๊มตลอดเวลาจึงทําให้ค่าไฟแพง 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2566 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 งดออกเสียง 1 เสียง  
 

  3.3 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัด
อบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภา ฯ 
สมาชิก อบต.คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ 

ในวาระนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 ซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ในแผนที่
นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้วครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - คือในวาระนี้โครงการเดิมจะอยู่ในข้อบัญญัติ จุดการ
ติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งหมู่ 3 และ 8 จะเพ่ิมจุดในการติดตั้งและยอดเงินก็จะเพ่ิมขึ้น สาเหตุที่ต้องเพ่ิมจุดคือชาวบ้าน
ต้องการเพิ่ม ผมจึงบอกให้ทางหมู่บ้านไปประชาคมมา ซึ่งจุดเก่าท่ีส่งมาอาจจะยังไม่ครอบคลุม  
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) หมู่ 3 งดออกเสียง 1 เสียง 

 

3.4 เรื่องการพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบ โซล่า เซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) หมู่ 8 งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)   - ขออนุญาตเพ่ิมเติมที่ท่านรอง
ปลัดได้กล่าวไป มันมีเปลี่ยนแปลงตรงเป้าหมายด้วยคือเดิมแบบเดิมที่ติดตั้งมีปัญหาเรื่องหม้อเก็บไฟไม่ตลอดทั้งคืน
ท่านนายกให้เปลี่ยนเป็นตัวที่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งคืน ทีนี้จุดเดิมที่นายกได้กล่าวไปคือจุดเดิมหมู่ 3 และหมู่ 8 
ใส่มาไม่ครบ 10 จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านรองปลัดได้กล่าวไป และมีแนวโน้มจะต้องมีการ
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ทบทวนแผนเร็วๆนี้ จะต้องมีการประชุมประชาคมถ้ามีการขอโครงการ จะให้ทางผู้นําชุมชนเขียนบันทึกการประชุม
มาส่ง ที่เพ่ิมมาของหมู่ 9 และหมู่หมู่ 1 คือต้องมีการใช้ประชาคมด้วยเช่นกัน และจะมีการทบทวนแผนเร็ว ๆ นี้
เพราะเนื้อความมันเปลี่ยนไป ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเบื้องต้นค่ะ 

 

3.5 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น 
62,100.00 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 84,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
28,810.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 28,810.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทเงินประจ าต าแหน่งตั้งไว้ 
จ านวน 168,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 87,500.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 33,290.00 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 54,210.00บาท 

 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
62,100.00 บาท ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 3 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 62,100.00 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 

 

3.6 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
131,600.00 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จ านวน 579 ,480.00 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 332,100.00บาท โอนลดครั้งนี้ 131,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 200,500.00 บาท 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
131,600.00 บาท ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ 8 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 131,600.00 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 
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3.7 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดซื้อหอถังประปารูปทรงแชมเปญ บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 355,000.00 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อหอถัง
ประปารูปทรงแชมเปญ เพื่อเปลี่ยนหอถังประปาเดิม บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
356,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ 355,000.00 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 1,000.00 บาท 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลย
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการจัดซื้อหอถังประปารูปทรงแชมเปญ บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่  7 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
355,000.00 บาทขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซื้อหอถังประปารูปทรงแชมเปญ 
บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 355,000.00 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

  

นางอรุณี ทองชาติ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1)   -  ขอฝากเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ด้วยคะ 
 

นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6)   -  ผมขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการประกัน
สัญญาของไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถ้าเงินมันไม่มากทางบริษัทจะเข้ามาไหม  

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  ผมขอชี้แจงในส่วนตรงนี้
ครับ ในการเก็บเงินประกันสัญญาในแต่ละโครงการนั้น ก็คือจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ในวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง คือเราจะเก็บเงินประกันสัญญา 5% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง มันก็ยังไม่พอในการซ่อมแซมทั้งหมู่บ้าน   
แต่ทีนี้ถ้าผู้รับจ้างเขาท้ิงงานไปไม่มาซ่อมให้เรา ทางอบต.ก็จะต้องทําการยื่นเงินประกันสัญญา เขาจะถูกแจ้งไว้ว่าเป็น 
ผู้ทิ้งงาน คือจะมีผลกับบริษัทของเขากับทางร้านของเขารับจ้างครั้งต่อไป เราก็จะทําการแจ้งเวียนมันก็จะเข้าระบบมัน
ก็จะเสียชื่อของเขา ก็จะไม่สามารถไปรับจ้างงานที่อ่ืนได้ตามระเบียบกฎหมาย แต่ส่วนมากเขาก็จะจดหลายชื่อหลาย
ห้างร้าน อาจจะท้ิงห้างนี้ไปจดชื่อห้างใหม่ เราก็ทําตามระเบียบแล้ว เราก็จะแจ้งเขามีหนังสือถึงเขา ถ้าเขายังไม่เข้ามา
เราก็จะทําการยึดเงินประกันสัญญา แล้วก็จะแจ้งว่าเราจะขอใช้เงินประกันสัญญาในการซ่อมแซม  

 

นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6)   -  ผมขอเสนอว่าให้กองช่างออกสํารวจ ถ้า
ซ่อมแซมน่าจะต้องใช้เงินมาก ถ้าเราทําใหม่ทั้งตําบลก็ต้องผ่านสภาน่าจะ 2 – 3 แสน ประชุมครั้งหน้ากใ็ห้เข้าในวาระ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)   -  ถ้าให้กองช่างสํารวจก็
จะต้องรอเวลาในช่วงกลางคืนว่าไฟนั้นจะติดไหม ผมจึงขอเสนอว่าให้ทางหมู่บ้านนั้นแจ้งมาเลยว่าจุดไหนติดไม่ติด แล้ว
ก็แจ้งทางอบต. ให้ทางหมูบ่้านแจ้งมาก่อนแล้วทางช่างจะลงไปสํารวจอีกทีหนึ่ง 

 

นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1)   -  ขอให้ตามเรื่องประปาของหมู่ 8 ด้วยครับ 
 



๑๓ 
 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  -  อยู่ในช่วงของช่างกําหนดราคากลางครับ     
ถ้าแล้วเสร็จทางพัสดุก็จะทําการประกาศครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)   -  เมื่อทางอาทิตย์ที่แล้ว 
หมอยุงได้เข้ามาสอบถามเรื่องตัดต้นไม้ ซึ่งเลยสงกรานต์มาแล้วที่ทางนั้นเขาจะรับปากว่าจะตัดต้นไม้ ซึ่งขอรบกวนให้
ทางผู้นําหมู่บ้านเข้าไปติดตามทางฝั่งโน้นที่เขาจะตัดต้นไม้ เราไม่สามารถบังคับใครได้อํานาจหน้าที่ของเราทําได้เท่านี้
คือการไกล่เกลี่ย ก็ขอฝากท่านรองประธานสภาช่วยดําเนินการตรงนี้ให้หน่อยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทางหลวงได้แจ้งทาง
อบต.มาท่านนายกจะแจ้งให้สภาทราบเลยไหมครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ทางหลวงฝากดูแลเรื่องไฟเส้นสามกั๊ก - ทับน้ํา ซึ่งมีการ
สูญหายเป็นประจํา ฝากให้ดูแลให้หน่อยถ้า ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่มีงบประมาณมาให้เรา ผมจึงได้ประสานกับหมวดทีป
ไปแล้วซึ่งทางตํารวจก็น่าจะรู้ตัวบ้างว่าใครเป็นคนเอาไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือทางเข้าวัดกับบนสะพานพอดีทางผอ.ทาง
หลวงชนบทเข้ามา ผมอยากจะยกให้ทางหลวงดูแลคือเขาจะได้ดูแลเรื่องถนนคอนกรีตและบนสะพานด้วย ซึ่งทาง
ค่อนข้างขรุขระ ซ่ึงทางหลวงบอกว่ายินดีรับโอน ก็คือเขามีกระบวนการต้องให้ผ่านสภา แต่ขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยาก
ซึ่งจะต้องผ่านสํานักพุทธด้วย ขั้นตอนก็จะยุ่งยากพอสมควร ก็คือต้องปรึกษากับพวกท่านสมาชิกทุกๆท่านว่าสมควร
โอนให้หรือไม่ ซึ่งทางเข้าวัดเราก็ยินดีให้เขาดูแล ซึ่งทางหลวงเขาอยากจะซ่อมแซมให้ ขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะ
มาแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ 

 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)  - ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมที่ทางนายกได้แจ้งเรื่อง
ของทางหลวงเมื่อสักครู่ครับ ซึ่งทางเข้าวัดนั้นเราจะส่งของบกรมไหมซึ่งเราสํารวจไว้แล้ว ขอสอบถามนายกครับ  

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - เราจะขอเหมือนประมาณว่าช่วงที่ 1 ตรงนี้ ช่วงที่ 2 
หน้าอบต.ไปและช่วงที่ 3 จระเข้น้อยใช่ไหมครับ ถ้าของบกรมได้ก็ใช้ของงบกรมครับ เพราะทางทางหลวงมันยังไม่
แน่นอน ถ้าเราได้งบกรมก่อนเราก็ใช้งบกรมก่อนครับ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

  (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
          (นางอรุณ ี  ทองชาติ)           
          เลขานุการ สภา อบต. 

 
 

)      (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)                    
        (นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม)      (นายชนะพันธุ์ สุดใจ)     (นายสมศักดิ์ ทองแย้ม) 
          สมาชิก  อบต. หมูที่ 6   สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  5    สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  7 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           
       (นายสัญญา พละเลิศ)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเข้ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
           
             
 
 
      

 
 
 
       
          
 
 
       
                                                                             
           
  
 
 
             
       
              
 


